

มูลนิธิพลังงานสะอาดแฉ 6 ข้อเท็จจริง สาดโคลนตัดคะแนนเสียงเลือกตั้งประธาน ส.อ.ท.

จากกรณีสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งได้มีการเผยแพร่ข่าว “มูลนิธิพลังงานสะอาดฯ” อ้างชื่อสภาอุตสาหกรรม ของงบประมาณหน่วยงานรัฐทำวิจัย พร้อมโยงว่าอาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน – ขัดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่? ซึ่งในเนื้อหาได้มีการกล่าวถึงชื่อของผู้ชิงตำแหน่งอย่าง นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด หรือ “EA” มีความพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกัน จนอาจเกิดความสับสนแก่สังคม หรือเรียกว่าเป็นการสาดโคลนเพื่อหวังดีสเครดิตก่อนการเลือกตั้งประธาน ส.อ.ท.คนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคมนี้

โดยก่อนหน้านี้ ประธาน ส.อ.ท. คนปัจจุบัน ที่มีชื่อลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แจ้งที่ประชุมในวาระ “3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง” พร้อมกับนำเสนอเอกสารบงจ่อห้องประชุมพาดพิงถึงกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน / มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน และสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100) ทำนองที่จูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิก ส.อ.ท. เข้าใจได้ว่าการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย มีการทุจริต ทาง **กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน** ได้ออกหนังสือเปิดผนึกชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ระบุว่า **เป็นการกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม มีวาระซ่อนเร้นให้กลุ่มพลังงานหมุนเวียน กับผู้ถูกพาดพิงเสียหายก่อนการเลือกตั้งเท่านั้น**

โดยขอชี้แจงข้อเท็จจริง 6 ข้อดังนี้

- 1) กลุ่มพลังงานหมุนเวียนเป็นผู้ก่อตั้ง มูลนิธิพลังงานสะอาดฯ และสมาคม RE100 ตามมติของกลุ่มพลังงานหมุนเวียน ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ส.อ.ท.
- 2) การตั้งมูลนิธิฯ และสมาคม RE100 ได้กระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
- 3) กลุ่มพลังงานหมุนเวียนเป็นแกนนำในการผลักดัน ให้จัดตั้งสถาบันการจัดการการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ของ ส.อ.ท. เมื่อ 22 ธ.ค.2564 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบัน CCI เมื่อ 31 พ.ค.2565 เพื่อการสร้างตลาด ซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบ Digital Trading Platform
- 4) บริษัท บล็อกฟิรท์ จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ใช้บริหารจัดการระบบ GIDEON มาให้ ส.อ.ท. ได้ใช้ โดยไม่มีค่า License Fee โดยบล็อกฟิรท์ฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ส่วน ส.อ.ท. เป็น

เจ้าของ FTIX ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้า แต่ ส.อ.ท. ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการตลาดซื้อขาย

- 5) โดยสถาบัน CCI ได้ขอให้บล็อกฟิรฟ์พัฒนาซอฟต์แวร์หลายรายการ แต่ ส.อ.ท. ไม่มีงบประมาณ จึงขอให้มูลนิธิพลังงานสะอาดฯ ช่วยเป็นแกนในการขอทุนจาก บพข. จึงระบุ ข้อมูลตามความเป็นจริงว่าโครงการนี้ทำให้ ส.อ.ท. ใช้งาน ไม่ใช่เป็นการแอบอ้างชื่อของ ส.อ.ท. ในการขอรับทุน นอกจากนั้นเงื่อนไขยังระบุให้ผู้ขอรับทุนต้องลงเงินทุนเองในสัดส่วน 40:60 ด้วย ซึ่งหลังจากมีเรื่องนี้ บพข. ได้ตอบเป็นหนังสือ ที่ อว 6203/559 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 3/4 มาที่มูลนิธิพลังงานสะอาดฯ ยืนยันว่า บพข. ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขอรับทุนดังกล่าวและมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิ
- 6) กลุ่มพลังงานหมุนเวียน มูลนิธิพลังงานสะอาดฯ และสมาคม RE100 **ตั้งใจขับเคลื่อนเรื่องพลังงานหมุนเวียนเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ส.อ.ท. และประเทศชาติโดยรวม จึงไม่ควรมีใครเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือในการบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะมีผลให้การขับเคลื่อนในเรื่องพลังงานหมุนเวียนต้องล่าช้า เสียโอกาส เสียความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดการค้าโลก**

ทั้งนี้ การจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ของธุรกิจที่อยู่ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมากกว่า 40 กลุ่มอุตสาหกรรมจากทั้งหมด 46 กลุ่มมีการดำเนินการร่วมมือกับมูลนิธิหรือสมาคมต่างๆมากกว่า 43 แห่งตามรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการของ กลุ่มอุตสาหกรรม สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับ	กลุ่มอุตสาหกรรม	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	สมาคมหรือจังหวัดไทย	สังกัด	ตำแหน่ง
1	เครื่องจักรกลการเกษตร	นายสมสิทธิ์ ขุนสถาน	ที่ปรึกษา	สมาคมเครื่องจักรกลไทย		อุปนายก
2	การเกษตร	คุณสุภาพร โพธิ์พิพัฒน์	รองประธาน	สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย		ประธานด้านประชาสัมพันธ์
3	ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์	คุณสุวัฒน์ สุทธิโชค	ประธาน	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทย		รองผู้จัดการ
4	ปูนซีเมนต์	ผ. ชนง ภูมิ	ประธาน	สมาคมปูนซีเมนต์ไทย		นายก
5	เคมี	คุณ ชัยวัฒน์ นิยมการ	ประธาน	สมาคมอุตสาหกรรมเคมี		รองประธาน
6	ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	นายศุภชัย แฉกษา	รองประธาน	สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย		อุปนายก
7	อาหารและเครื่องดื่ม	คุณวิบูลย์ สิมศิริ	อดีตรองประธาน	สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป		นายกิตติศักดิ์และศิรินิพนธ์สมาคม
8	รองเท้า	นายสุวิชัย วงษ์วีระคุณ	รองประธาน	สมาคมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย		นายกสมาคม
9	เหล็ก	นายสุวภรณ์กรย์ เฉลิมลา	รองประธาน	สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อน		นายกสมาคม
10	พลาสติกและผลิตภัณฑ์	ดร.สมารัตน์ รุ่งศรีวิทย์	ที่ปรึกษา	สมาคมรีไซเคิลพลาสติก		กรรมการ
11	ยา	นายเจริญฯ ตั้งงาม	ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ไทย		อุปนายก 1
12	การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	คุณชาติระ วัฒนวิเศษ	ประธาน	สมาคมการพิมพ์ไทย		นายกสมาคม รองประธานคนที่ 2 ประธาน
13	ไม้สักไม้ยางและไม้ชนิดอื่น	นายวิวัฒน์ จิตต์พิชิตธรรม	รองประธาน	สมาคมธุรกิจ ไม้		ผู้ช่วยปฏิคม
14	เครื่องแต่งกาย	นายสุชาติ จันทรมหาพร	ที่ปรึกษาและรองนายก	สมาคมเครื่องแต่งกายไทย		กรรมการ
15	สิ่งทอ	นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ	ที่ปรึกษา	สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย		นายกสมาคม
16	เครื่องจักรกลและโลหะการ	นายสมบุญ พิทยะวิบูลย์	รองประธาน	สมาคมเครื่องจักรกลไทย		อุปนายก
17	สิ่งพิมพ์และเครื่องประดับ	นายสุวิทย์ คุณประภาก	รองประธาน	สถาบันวิจัยและพัฒนาสิ่งพิมพ์และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)		ที่ปรึกษา
18	พลังงานทดแทน	คุณนที วิเศษวิเศษ	ประธาน	สมาคมพลังงานทดแทนไทย (TPETI)		สภ.รัฐสภา สภ.รัฐสภา
19	ผู้ผลิตไฟฟ้า	นายพรเทพ อิมส์	ประธาน	สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน		นายกสมาคม
20	โรงสีและโรงอบไม้	คุณศุภกร ศิมขจร	ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมโรงสีและโรงอบไม้ไทย		อุปนายก
21	เทคโนโลยีชีวภาพ	นายวิเชียร ธีระประยูรทอง	ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย		ประธานกิตติมศักดิ์
22	วัสดุก่อสร้าง	คุณสมชาย ฟูนาชน	ประธาน	สมาคมผลิตวัสดุก่อสร้าง (P&T) Thailand		ผู้จัดการ
23	ยานยนต์	คุณบุญชู สมบูรณ์ศิริกุล	รองประธาน	สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ไทย		กรรมการ
24	น้ำมันดิบ	นายโรจน์ พิพิธนันทกุล	ที่ปรึกษา	สมาคมโรงกลั่นน้ำมันดิบไทย		นายกสมาคม
25	สิ่งพิมพ์และเครื่องประดับ	ผ. สุวรรณีศรี ก่อศิริคุณ	ประธาน	สมาคมสิ่งพิมพ์และเครื่องประดับไทย		กรรมการ
26	เครื่องสำอาง	คุณพิชาน จันทศิริวิทย์	ที่ปรึกษา	สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย		นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ HONORARY PRESIDENT
27	ผู้ผลิตเครื่องเขียน	นายบุญเลิศ สุขชัย	รองประธาน	สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทย		นายก
28	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	นายณชา นิยมวา	กรรมการ	สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย		นายกสมาคม
29	สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	คุณประทีปพร ศิริโรจน์ และกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรรมปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (Society of Petroleum Engineers)	ประธาน			กรรมการบริหาร

กลุ่มที่ไม่มีกรรมการในสมาคม/มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง			
ลำดับ	กลุ่มอุตสาหกรรม		หน่วยงานที่ส่งรายชื่อผู้สมัคร
30	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมเครื่องปั้นดินเผาไทย
31	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องปั้นดินเผาไทย
32	กลุ่มอุตสาหกรรมช่างไม้	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมช่างไม้ไทย
33	กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย
34	กลุ่มอุตสาหกรรมกีฬา	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมกีฬาสport器材ไทย
35	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับ	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมเครื่องประดับไทย
36	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมเครื่องสำอางไทย
37	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับ	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมเครื่องประดับไทย
38	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับ	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมเครื่องประดับไทย
39	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับ	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมเครื่องประดับไทย
40	การพิมพ์สิ่งพิมพ์	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	
41	กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	
42	กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และสื่อ	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	
43	กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	
44	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	
45	กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	
46	กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์	ไม่มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทย

สำหรับในกรณีมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนซึ่งเป็นประเด็นในขณะนี้ ได้มีการร่วมงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดเป็นเวลามากกว่า 5 ปี อีกทั้งตัวประธานสภาอุตสาหกรรมเองก็ไปร่วมงานและบางงานก็เป็นประธานในงานที่ร่วมมือกันอีกด้วย แต่เหตุใดครั้งนี้จึงกลับกลายเป็นประเด็นถกเถียง จึงคิดเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากกลายเป็นการแข่งขันเพื่อการเอาชนะในตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมในสมัยต่อไปเท่านั้น